

## 6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสดางค์รับเงินไหล ไล่เลื้อ 5 สีมงคล

นำเสนอเมื่อ : 31 ธ.ค. 2558

อ.คชา ชินบัญชร แนะนำ 6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสดางค์รับเงินไหล ไล่เลื้อ 5 สีมงคล

ใกล้จะถึงวันปีใหม่เต็มที เชื่อว่าใครๆก็อยากเริ่มต้นปีด้วยความป็นสิริมงคลทั้งนั้น วันนี้ อ.คชา ชินบัญชร หรือชินแสเฮงเตกเฮียง นักพยากรณ์ดวงจ्यूโหวงเฮงชื่อดัง เลยมี่ 6 วิธีดีๆ ที่ทำงานและไม่ตองเสียเงินมากมายมาแนะนำ

เริ่มที่ "สวดมนต์ข้ามปี" จะช่วยยกระดับจิต เพิ่มพลังใจ และยกระดับชีวิตให้ผู้สวด โดยนอกจากจะร่วมพิธีได้ที่วัดใกล้บ้านแล้ว อ.คช่ายังแนะนำโครงการ "สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธ.ค. ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา ที่จะเปิดโอกาสให้รวมสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศกันด้วย

“พอสวดมนต์เสร็จ จิตเราจะมีพลัง ทำอะไรชีวิตก็ราบรื่น มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ได้บารมีครบทั้ง 10 ทศ แต่ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ข้ามปีเพียงอย่างเดียว แนะนำให้สวดมนต์ทุกวันเลย โดยเฉพาะบทสวดบารมี 30 ทศ อันเป็นบทสำคัญ”

### ถัดมาคือ "ขอพรพ่อแม่"

“เพราะท่านถือเป็นพระอรหันต์ของลูก พอสวดมนต์ข้ามปีเสร็จ เข้านั้นจะใส่บาตรหรืออะไรก็ตามแต่ หลังจากนั้นให้เราอวยพรพ่อแม่ แล้วให้พ่อแม่อวยพรเรา อันนี้เป็นสิริมงคลมาก เสร็จแล้วลองคิดว่ปีนี้เราจะทำอะไรบ้าง ปรับวิธีคิดใหม่แล้วทำ มันก็จะสำเร็จ”

### ข้อสามคือ "เดินทางท่องเที่ยว"

“คนจีนถือเรื่องไปเที่ยวมาก เพราะมันคือการรับพลังธรรมชาติ น้ำ-ไฟ-ดิน-ทอง ไปภูเขาสดชื่น ไปทะเลอิสระ ไปวัดจิตสงบ ไม่วาจะไปไหนก็ตามสิ่งแวดล้อมจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้เราตามหลักฮวงจุ้ย

ลองหาเวลาว่างสักเดือนละ 1-2 ครั้ง ไปเที่ยวกับคนที่รักหรือตัวเอง จะสัมผัสโลกใหม่หรือโลกใบเดิมที่เคยไปแล้วก็ได้ เพราะการไปในที่เดิมรอยหน ความสุขที่ได้มันก็ต่างกัน”

ส่วนใครที่อยากให้เงินเรียงเข้ามา อ.คช่าย้ำว่า  
ต้องจัดกระเป๋าสดางค์!

“ทำความสะอาดกระเป๋าดังค์ก่อนปีใหม่ อย่ายึดทุกอย่างร่วมกัน เช่น เศษเหรียญ นามบัตรม้วนข้าว หรือใส่แบงก์กลับหัว ให้นำทั้งหมดมาเรียงเป็นระเบียบ จะส่งผลให้การเงินดีตามหลักฮวงจุ้ย และมีเงินเรียงกันเข้ามา”

ที่สำคัญ สิ่งมงคลในปี 2559 คือ **“เหล็อง ขาว คริม ทอง และเขียว”** แคล้วผวาหรือหาสิ่งเหล่านี้มาติดตัวไว้จะช่วยส่งเสริมพลังด้านบวกให้กับตัวเราได้

## ท้ายสุดสำหรับคนอยากมีความรักดีๆ

“ให้จัดวางดอกไม้สีแดง เช่น โบตั๋น กุหลาบ หรือหมอนอิง รูปภาพสวยๆ วางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องทำงาน ห้องนอน และห้องรับแขก เพราะนอกจากจะเป็นทิศของการศึกษาแล้วยังเป็นทิศความรักด้วย การวางดอกไม้นอกจากจะทำให้เราสดชื่นแล้วยังช่วยดึงดูดพลังงานจากดาวทอฮวยและดาวเทียนอิ้วหรือดาวฟ้ามงคลเข้ามาไว้กับดวงชะตาของเราเราจะได้พบรักดีๆแน่นอน”

อ้อ

แถมให้อีกนิดสำหรับคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคลองเก็บที่นอนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบอาจช่วยได้ เพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ที่นอนและโต๊ะทำงานที่ไม่รกจะส่งเสริมให้ชีวิตราบเรียบและไร้อุปสรรค

ง่ายๆ อย่างนี้...เริ่มเลยสิคะ จะรออะไร!

ขอบคุณที่มาจาก [หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 30 ธันวาคม 2558](#)